

PHÂN BIỆT KHO CFS VÀ KHO NGOẠI QUAN

04/12/2024

Tiêu chí	Kho CFS	Kho ngoại quan
Điểm giống nhau		
<ul style="list-style-type: none">- Thẩm quyền cấp phép: Cục trưởng Cục Hải quan.- Lĩnh vực hoạt động: Xuất nhập khẩu hàng hóa.- Vùng và khu vực được thành lập kho: khu vực gần với cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất nhập khẩu hàng hóa nội địa.		
Điểm khác nhau		
Định nghĩa	<ul style="list-style-type: none">- Kho CFS (Container Freight Station - Điểm gom hàng lẻ) là hệ thống kho được sử dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu với mục đích thu gom, tách ghép hàng lẻ (hàng LCL) để chuyển lên cùng một container và vận chuyển.	<ul style="list-style-type: none">- Kho ngoại quan (Bonded Warehouse) là hệ thống kho được xây dựng, thành lập trên lãnh thổ của Việt Nam. Kho được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng rào chắn để lưu trữ, bảo quản và thực hiện các dịch vụ khác đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu theo hợp đồng thuê kho ngoại quan của chủ hàng với chủ kho.
Hoạt động tại kho	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa lưu trữ được đóng gói, sắp xếp lại theo quy cách trong khi chờ xuất khẩu.- Hàng hóa được chia tách và ghép cùng nhiều lô hàng khác vào một container (đối với hàng quá cảnh, hàng trung chuyển) và tiến hành xuất khẩu.- Hàng hóa nhập khẩu được chia tách nhỏ để làm thủ tục nhập khẩu vào thị trường nội địa của một quốc gia.- Đóng, ghép hàng vào các container chứa hàng xuất khẩu để chuẩn bị chuyển sang một nước thứ ba.- Thay đổi quyền sở hữu lô hàng.	<ul style="list-style-type: none">- Gia cố hàng hóa; tiến hành phân loại và bảo quản hàng hóa theo quy định.- Chia nhỏ hàng hóa thành nhiều lô nhỏ hoặc ghép, gộp nhiều lô hàng với nhau.- Đóng gói bao bì cho hàng hóa.- Lấy mẫu hàng hóa để cung cấp cho đơn vị quản lý kho và tiến hành làm thủ tục hải quan.- Thực hiện thay đổi, chuyển đổi quyền sở hữu cho lô hàng.- Đối với kho hàng chuyên dụng được cấp phép lưu trữ xăng dầu, hóa chất, hàng đặc thù được chuyển đổi và pha chế nhưng không được gây ảnh hưởng đến hàng hóa và môi trường xung quanh.- Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa trong kho.
Thời gian lưu trữ hàng hóa	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa được lưu trữ tại kho CFS không quá 90 ngày kể từ ngày được đưa vào kho.- Đối với những trường hợp có lý do chính đáng và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan trực tiếp quản lý chấp thuận có thể gia hạn thêm một lần nhưng không quá 90 ngày	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa được lưu trữ tại kho ngoại quan không quá 12 tháng tính từ ngày được đưa vào kho.- Đối với những trường hợp có lý do chính đáng và được Cục trưởng Cục Hải quan quản lý trực tiếp chấp thuận thì có thể gia hạn thêm một lần nữa nhưng không quá 12 tháng.

<p>Loại hàng lưu trữ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. - Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục khai báo hải quan hoặc đã đăng ký xong tờ khai và được đưa vào kho CFS để kiểm tra thực tế. 	<p>Hàng hóa được lưu trữ tại kho ngoại quan, thường sẽ có 5 loại thủ tục hải quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài được nhập kho ngoại quan. - Thủ tục hải quan với hàng hóa đến từ khu phi thuế quan hoặc nội địa nhập kho ngoại quan. - Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu từ kho ngoại quan ra bên ngoài. - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất từ kho ngoại quan và được nhập khẩu vào nội địa hoặc khu phi thuế quan. - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa được xuất từ kho ngoại quan này để chuyển sang hệ thống kho ở khu vực khác.
---------------------------------	---	--